

## “นรินทร์” ลุย ครม.สัญจร สงขลา ดัน “ทรัพย์สินทางปัญญา” ต่อยอดธุรกิจด้วยนวัตกรรม ย้ำ สินค้าต้อง “ขึ้นห้าง ไม่ขึ้นห้าง” สร้างรายได้ทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ นายนรินทร์ ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ในคราวประชุม ครม.สัญจรนอกสถานที่ จังหวัดสงขลา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเปิดเผยว่า “กระทรวงพาณิชย์เร่งเดินหน้านโยบายระบบเศรษฐกิจของประเทศด้วยการพัฒนาศักยภาพของคน และนำเอาองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้ในการต่อยอดธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการทั่วทุกภูมิภาคของไทย กระทรวงพาณิชย์จึงได้หารือความร่วมมือกับหลายภาคส่วน ทั้งรัฐและเอกชนระหว่างการลงพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยได้มอบกรมทรัพย์สินทางปัญญาผลักดันผลงานนวัตกรรมในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างจริงจัง พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรมกว่า ๑๒ ผลงาน อาทิ เจลบอลน้ำลายเทียม หมอนป้องกันแผลกดทับ เป็นต้น ซึ่งจะต้องเร่งส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ของไทยในกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ผ่านเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงการนำสินค้าไปในงานแสดงสินค้าต่าง ๆ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ ช่วยส่งเสริมนำนวัตกรรมขึ้นห้างไม่ขึ้นห้าง โดยมีเป้าหมายเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจกว่า ๒๐๐ ล้านบาท และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน”

ต่อมา ร.ม.ช.นรินทร์ ยังได้มอบหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรให้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และผู้ประกอบการเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม และยังได้มอบแนวนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ โดยบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และประชาชน เดินหน้าปราบปรามการละเมิดอย่างจริงจัง ทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์

โดยนายนรินทร์ กล่าวว่า “ผลกระทบจากปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของไทยและความปลอดภัยของประชาชนอันเนื่องมาจากการใช้สินค้าปลอมที่ไม่มีคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงการตั้งเป้าหมายให้ประเทศไทยถูกถอดออกจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List) ภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐฯ มาตรา ๓๐๑ พิเศษ รัฐบาลพร้อมดำเนินการปราบปรามสินค้าละเมิดอย่างเข้มข้นต่อไป ตลอดจนพัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ “

“ผมเชื่อว่ามาตรการเหล่านี้จะมีประโยชน์ในการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้ประชาชนเข้าใจว่าการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มีผลโดยตรง และโดยอ้อมกับประเทศ สร้างประชาชนให้เป็นผู้คิดนวัตกรรม ตลอดจนนำไปสู่การสร้างเชื่อมั่น และดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลก” นายนรินทร์ กล่าวทิ้งท้าย